

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VĂN HÓA – LỊCH SỬ ĐỒNG NAI

.....📖.....

LỜI MỞ ĐẦU

Bác Hồ đã từng nói:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Mỗi đội viên, nhi đồng, đoàn viên... phải biết thể hiện niềm tin, niềm tự hào, biết trân trọng và phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Cuộc thi này không chỉ củng cố kiến thức, sự hiểu biết về các giá trị lịch sử của quê hương vùng đất Đồng Nai mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt mà còn giúp em có phương pháp tìm hiểu, học tập lịch sử hiệu quả, qua đó còn giúp chúng ta luôn tự tin và phát huy truyền thống tốt đẹp của con Rồng- cháu Tiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng là những thanh niên tiêu biểu của nước Việt Nam nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Đây là một sân chơi hết sức bổ ích và lý thú để chúng em thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của tri thức và sức mạnh của lòng tự hào dân tộc. Em xin cảm ơn ban tổ chức chương trình cuộc thi “tìm hiểu giá trị văn hóa-lịch sử Đồng Nai” đã phát động cuộc thi này, để em có cơ hội được tham gia và thể hiện lòng yêu quê hương đất nước qua bài dự thi.

Em xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp liên kết phát động phong trào trong toàn trường để tất cả các bạn có thể tham gia. Em mong rằng sẽ ngày càng có nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa để em và các bạn cùng tham gia và đóng góp ý kiến để cho tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển

Để hiểu, tự hào để phát huy truyền thống dòng giống Tiên – Rồng, trong thời gian qua, chúng em đã tìm hiểu về lịch sử của quê hương Đồng Nai, ... Với lòng yêu thích, say mê môn học lịch sử. Thông qua cuộc thi này, chúng em không những có thêm được những kiến thức bổ ích về lịch sử mà còn biết thêm được những phương pháp học lịch sử lý thú, được bồi đắp thêm tình cảm, từ đó giúp em thêm tự hào về truyền thống dân tộc và chắc chắn chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để tiếp bước cha anh, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc ta, đất nước ta trong thời kì mới xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai văn minh giàu đẹp. Cuộc thi này giúp em ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, những truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Đồng Nai trong những năm đấu tranh giành độc lập tự do, xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức chính trị, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Tỉnh Đồng Nai được hình thành từ khá sớm. Là nơi hội tụ của các dòng văn hóa như Kinh, Hoa, Chăm, X-Tieng, Cho-Ro, ... Từ xa xưa Đồng Nai nổi tiếng là một vùng đất trù phú có Cù Lao Phố từng là một thương cảng sầm uất được lịch sử ghi

lại và ngày nay được nhiều người biết đến với hình ảnh của một đô thị đang phát triển từng ngày.

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích tự nhiên là 5.907,2 km². Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp với tỉnh Lâm Đồng và Bình Dương. Đồng Nai có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai có địa hình đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, thấp dần theo hướng Bắc Nam, với địa hình tương đối bằng phẳng. Trong tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất Nông nghiệp chiếm 49.1%, diện tích đất Lâm nghiệp chiếm 30.4%, diện tích đất chuyên dùng chiếm 13%, diện tích đất khu dân cư chiếm 2.1%, diện tích đất chưa sử dụng chiếm 5.4%.

“Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”



Một góc sông Đồng Nai

Gia Định rẽ theo sông Sài Gòn lên phía Tây Ninh, còn Đồng Nai là sông lên Biên Hòa. Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm

Đồng, Đăk Nông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586km và lưu vực 38.600km².

Hiểu lịch sử địa phương không phải chỉ tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa, kinh tế...chưa đủ mà chúng ta phải tìm hiểu làm thế nào mà ta có được những thành tựu như ngày hôm nay. Đó chính là nhờ có sự dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ Đồng Nai nói riêng. Vậy Đảng bộ Đồng Nai đã trải qua mấy kỳ đại hội? Mục tiêu tổng quát của các kỳ đại hội là gì? Và đã đạt được những thành tựu gì? Chúng ta cần tìm hiểu.

.....📖.....

Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội. Nêu mục tiêu Tổng quát qua các kỳ Đại hội.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Đồng Nai đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận lại những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của nhân dân Đồng Nai dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ I: vòng 1 tiến hành từ ngày 11/11/1976 đến 21/11/1976; vòng 2 từ ngày 6/4/1977 đến 10/4/1977 tại Thành phố Biên Hòa. Tham dự có 420 đại biểu. *Đồng chí Lê Quang Chử được bầu làm Bí thư.*



Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, từng bước xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh nông – công nghiệp giàu mạnh; cải tiến công tác phân phối lưu thông; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh; đẩy mạnh cải tạo đối với nông nghiệp; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, từng bước xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, quét sạch tàn dư văn hóa nô dịch, thực dân mới; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; nắm vững và không ngừng củng cố hệ thống chuyên chính vô sản,

nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phát huy hiệu lực của chính quyền; tiến hành đồng thời 3 cuộc Cách mạng (quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng văn hóa, trong đó Cách mạng về Khoa học kỹ thuật là then chốt).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II: họp từ ngày 10 đến ngày 12-7-1979 tại Thành phố Biên Hòa. Tham dự Đại hội có 401 đại biểu. *Đồng chí Lê quang Chử được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.*

Mục tiêu tổng quát: Ra sức ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo cho mọi người có công ăn việc làm; Làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới; Tăng cường quốc phòng và an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu hành động phá rối, bạo loạn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; Hoàn thành cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các ngành công, nông, thương, lâm, ngư nghiệp, phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, tăng thu nhập cho nhân dân; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời chuẩn bị cho những năm tới. Ưu tiên phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực, thực phẩm; Ra sức xây dựng cơ sở gắn liền với xây dựng cấp huyện, kiện toàn cấp tỉnh, đảm bảo phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, quần chúng làm chủ tập thể, cải tiến một bước về quản lý và tổ chức kinh tế, quản lý đời sống nhân dân, chống mọi biểu hiện tham ô, móc ngoặc, cửa quyền.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ III: Vòng 1 từ ngày 7 đến ngày 16-1-1982, vòng 2 từ ngày 24 đến ngày 28-1-1983 tham dự Đại hội có 423 đại biểu. *Đồng chí Lê Quang Chử được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.*

Mục tiêu tổng quát: Đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất, dần dần ổn định, tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; Tiếp tục xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư; Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất; Phấn đấu nâng cao chất lượng và phát triển phong trào văn hóa xã hội; Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng về mọi mặt và không ngừng tăng cường quốc phòng toàn dân, ra sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng cả nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế được giao; Tiếp tục củng cố hệ thống chuyên chính vô sản.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ IV: được tổ chức tại thành phố Biên Hòa từ 20 đến 26-10-1986 với 447 đại biểu đại diện. *Đồng chí Phạm Văn Hy làm Bí thư tỉnh ủy.*

Mục tiêu tổng quát: “...Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tỉnh Đồng Nai theo cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý; phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, lương thực là trọng tâm theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát huy các mũi nhọn: Công nghiệp chế biến, nông sản xuất khẩu và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giải quyết tích cực có hiệu quả thiết thực ba chương trình lớn về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu. Tiếp tục nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và củng cố quan hệ sản xuất mới; xây dựng cơ chế quản lý mới, nhất là quản lý kinh tế mới, phát huy quyền chủ động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ vững mạnh mọi mặt”

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ V: Vòng 1 tiến hành từ ngày 23 đến 25-4-1991, tham dự có 349/350 đại biểu được bầu cử dân chủ từ Đại hội của 17 Đảng bộ trực thuộc. Vòng 2 được tổ chức từ ngày 28-10 đến ngày 01-11-1991. Với 288 đại biểu, *đồng chí Phan Văn Trang làm Bí thư.*

Mục tiêu tổng quát: Ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, mở rộng kinh tế đối ngoại và khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết lao động, giảm tỷ lệ tăng dân số đến năm 1995 xuống dưới 2%; Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng xã hội; Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự trị an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình chính trị trong tỉnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ VI: Từ ngày 02 đến ngày 04-5-1996 tại Thành phố Biên Hòa, tham dự Đại hội có 353 đại biểu, *đồng chí Trần Thị Minh Hoàng làm Bí thư.*

Mục tiêu tổng quát: “Giữ gìn và tăng cường ổn định chính trị; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách; khai thác và tận dụng mọi nguồn lực cho yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu

xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp phát triển, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ với mức tăng trưởng cao, liên tục, bền vững để đến năm 2000 hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế liên tục, vững chắc với giải quyết các vấn đề văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, nâng dần mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân; góp phần cùng cả nước thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, tạo tiền đề cơ bản cho bước phát triển cao hơn trong những năm đầu thế kỷ XXI”.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ VII: được tiến hành tại thành phố Biên Hoà trong hai ngày 28 và 29-12-2000, dự Đại hội có 350 đại biểu. Đồng chí Lê Hoàng Quân được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ.

Mục tiêu tổng quát: Tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, giữ vững ổn định chính trị, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, góp phần tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung sức phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, lợi thế ở địa phương; ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, tạo nền tảng để đến năm 2010 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân với thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái. Phấn đấu đến năm 2010, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với năm 2000, với cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, làm giảm đáng kể tình trạng chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ VIII: được tiến hành từ ngày 21 đến ngày 23-12-2005 tại Thành phố Biên Hòa. Có 300 đại biểu, *đồng chí Trần Đình Thành* được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ.



Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ IX: họp từ ngày 23 tháng 9 năm 2010 đến ngày 25 tháng 9 năm 2010 tại thành phố Biên Hòa. Tham dự có 350 đại biểu, *đồng chí Trần Đình Thành được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.*

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI LẦN THỨ X: diễn ra từ ngày 29/9/2015 đến ngày 30/9/2015. Với sự tham của hơn 350 đại biểu đại diện cho hơn 66.000 Đảng viên Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.



Mục tiêu tổng quát: tăng cường xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Câu 2: Trong số những thành tựu qua các kỳ Đại hội, thành tựu nào mà bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Đảng được thành lập là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Cách mạng Việt Nam, xác định rõ Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của Cách mạng Thế giới. Từ đó về sau, ta tranh thủ sự đồng tình của nhân dân tiến bộ của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa, tạo cho ta có thêm sức mạnh để chiến thắng quân thù và xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, mạnh giàu.

Từ khi được thành lập, Đảng bộ nước Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói riêng, đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau. “Những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt được đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và từ thực tiễn của Đồng Nai cũng đã góp phần hình thành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước ta”, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu. Ông tin rằng, với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và quân dân Đồng Nai sẽ phát huy được truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình và sẽ đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững.

Một trong số những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được khiến tôi cảm thấy tâm đắc và nể phục nhất, đó chính là quá trình *Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa*.

Một góc thành phố Biên Hòa-Trung tâm kinh tế tỉnh Đồng Nai



Thông qua dự thảo tóm tắt *Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X*, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ qua của Đồng Nai, đặc biệt là việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng bước đầu đạt một số kết quả khá, nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và phát triển theo đúng định hướng. Chỉ số GRDP tăng bình quân mỗi năm 12%, cao hơn so với mức tăng bình quân chung của cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ ngành công nghiệp - xây dựng và phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ. Trong đó, GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.089 USD, tăng hơn 2 lần so với năm 2010, đạt mục tiêu nghị quyết. Giai đoạn 2010-2015 là một giai đoạn có nhiều biến động đối với thế giới và khu vực.

Nền kinh tế thế giới suy giảm, phục hồi chậm và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực cao độ, Đồng Nai đã thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Trong 5 năm qua, Đồng Nai đã tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đã huy động được trên 290 ngàn tỷ đồng (vượt mục tiêu nghị quyết) để đầu tư cho những công trình, dự án trọng điểm, các dự án thuộc lĩnh vực đột phá, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục... Đồng Nai cũng đã đầu tư và đưa vào sử dụng một số công trình giao thông quan trọng, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn.



Hệ thống siêu thị Vincom Biên Hòa

Về công nghiệp, công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả khá tốt. 5 năm qua toàn tỉnh có trên 10 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 50 ngàn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trong nước trên 50 ngàn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 6,5 tỷ USD (trong đó, dự án công nghệ cao chiếm 14% vốn đầu tư mới, công nghiệp phụ trợ chiếm 42%, dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ chiếm 10%).

10 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp vẫn tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp sẽ tăng 8,3% so với năm 2014. Dự kiến có 13/16 ngành chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao như: May mặc, da giày, cao su, nhựa, gỗ mỹ nghệ...

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2015 đạt 12,1 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2015 sẽ đạt khoảng 14,7 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2014; kim ngạch nhập khẩu khoảng 13,5 tỷ USD, tăng 7,6%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị cho sản xuất, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, chất dẻo nguyên liệu, sợi, dược phẩm, sắt thép... Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan.



Sản xuất tại Công ty Changshin Việt Nam – một trong những dự án FDI quy mô lớn đã đầu tư tại Đồng Nai

Về nông nghiệp, là một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Đồng Nai được biết đến là một tỉnh công nghiệp phát triển, cơ cấu ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 6%, nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng với hơn 60% dân cư sống vùng nông thôn.

Nông nghiệp Đồng Nai phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đạt tăng trưởng khá. Đến năm cuối 2014, giá trị sản xuất trên 01 ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 98,34 triệu đồng/ha, tăng hơn 37 triệu đồng so với năm 2010. Đáng chú ý là trên địa tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất tiên tiến đem lại giá trị thu nhập gần 1 tỉ đồng/ha. Trên lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Đồng Nai được biết đến là một tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển, với đàn heo 1,5 triệu con và đàn gà gần 16 triệu con. Song song với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn của tỉnh cũng có bước phát triển tốt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.625 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; công nghiệp chế biến nông sản tăng nhanh, có vai trò thúc đẩy phát triển nông nghiệp với 5.776 cơ sở chế biến các loại; hệ thống thương mại dịch vụ tăng mạnh với 65.970 cơ sở và 140 chợ đang hoạt động có sự đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế nông thôn.



Vựa lúa lớn ở Cù Lao Phố

Về thương mại, thời gian qua, ngành Công Thương Đồng Nai đã thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng thị trường truyền thống và thị trường mới có tiềm năng, xuất khẩu các mặt hàng mới, mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh việc liên kết với các tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hợp tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Công Thương Đồng Nai đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 10.5-12%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10-11%/năm.



Hệ thống Thương mại Siêu thị-Cửa hàng ở TP Biên Hòa

Khoa học – Công nghệ phát triển cả về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để xây dựng các chương trình, kế hoạch

của tỉnh, tạo những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.



Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, mặc dù là *thời kỳ bình ổn* và không có chiến tranh, nhưng không có nghĩa là *thời kỳ nghỉ ngơi và hưởng lạc*. Đây là *thời kỳ mở ra cuộc chiến tranh mới chống lại cái nghèo nàn, lạc hậu và đưa đất nước phát triển giàu mạnh*. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt này, chủ nghĩa yêu nước, sự thông minh và giàu năng lực sáng tạo của nhân dân, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường là cơ sở tạo nên sự thống nhất và ý chí, bản lĩnh của toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh gian khổ và đầy thách thức để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

Đất nước đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập nền kinh tế Quốc tế. Không kể đến những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình này, nhưng trước mắt là chúng ta đã và đang được lĩnh hội và tiếp thu những tinh hoa văn hóa mới tốt đẹp, “đi tắt đón đầu” được thành phẩm khoa học công nghệ hiện

đại từ những nước phát triển.



Một góc Thành phố Biên Hòa

Tất cả mọi cố gắng và tâm huyết đều đặt vào cuộc sống của người dân. *Con người được đặt vào trung tâm của quá trình phát triển kinh tế, xã hội.* Mọi chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều phải *xuất phát từ con người và vì con người.* Đây là một trong số những thành tựu to lớn mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được khiến cho tôi thật sự cảm thấy tâm đắc và tự hào.

Câu 3: Cảm nhận của bạn về lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói chung hoặc về trường nơi bạn đang học tập nói riêng.

Giáo dục là một lĩnh vực mang tính xã hội hóa rất cao. Theo ý nghĩa tổng quát, giáo dục là những hành động nhằm tác động lên trí tuệ, đặc điểm, thể chất của một cá nhân và trong ý nghĩa chuyên biệt thì giáo dục là một quá trình truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mục đích của giáo dục chính là nhằm tích lũy kiến thức cho người được giáo dục. Vậy, nền giáo dục hiện nay có còn đúng với bản chất của nó không?

Như chúng ta đã được biết, kiến thức là vô tận, không một ai có thể hiểu biết hết tất cả mọi thứ trên đời, người biết lĩnh vực này sẽ không biết lĩnh vực khác. Như vậy, giáo dục chỉ để tích lũy kiến thức không thì chưa đủ, nó cần phải trang bị cho người học một phương pháp để có thể ứng dụng được những gì đã học vào thực tế.

Hình ảnh học thụ động, thầy giảng trò nghe và ghi chép lại, về nhà học thuộc lòng, bài vở nhiều chất như núi, chẳng còn tâm trí đâu để mà phân tích điều mình vừa được học là đúng hay sai, áp dụng vào thực tiễn sẽ như thế nào. Kết quả của việc học thụ động như vậy chính là việc thế hệ học sinh không còn khả năng phát huy sự sáng tạo, mà chủ yếu trích trích dẫn y nguyên từ những cái gì đã được học trong sách vở và từ thầy cô giáo; chỉ biết có lĩnh vực chuyên môn mình được đào tạo và kém linh hoạt khi phải đương đầu với một lĩnh vực nào đó mới.

Hình ảnh thứ hai, trái ngược lại với định kiến rằng thu nhập kiến thức và được đi học chính là một niềm vui. Nhưng hiện nay nó đã trở thành nỗi sợ hãi của các em, các bạn học sinh. Các bạn bị nhồi nhét quá mức khi ở trên lớp, lớp phụ đạo, lớp tăng tiết, lớp học thêm, lò luyện thi,... Hình ảnh phụ huynh chờ đợi la liệt trước các cổng trường, cùng với những gương mặt bơ phờ của các bạn học sinh khi tan trường vào 18-19h tối, gặm vội chiếc bánh mì hay hộp cơm tấm rồi lại tất bật đi đến lớp học thêm bây giờ đã không còn xa lạ. Đa số các trường học hiện nay chủ yếu dùng sự cưỡng bách làm phương pháp giáo dục, thành quả học tập được đặt nặng hơn chất lượng học tập. Cách thức như thế sẽ làm hủy hoại dần lòng tự ti nơi mỗi học sinh, nó sản sinh ra một loại người chỉ biết học thuộc những gì đã học, xuất hiện một loạt các biểu hiện trầm cảm, tự tử của học sinh sau khi thi rớt vì phải gánh chịu một sự áp lực cộng thêm nỗi thất vọng quá lớn trước sự kỳ vọng của phụ huynh vào con cái mình để “làm vẻ vang gia đình và dòng họ”.

Thứ ba, chính là hiện tượng “chảy máu chất xám”. Khi nói về tình trạng “chảy máu chất xám”, người ta hình dung về việc nguồn nhân lực khoa học, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ,... từ các nước có mức sống thấp, rời bỏ Tổ quốc để sang sinh sống tại các nước phát triển và có sự đãi ngộ cao hơn như Nhật Bản, Anh,... và các nước phương Tây khác... Nhiều năm qua, “chảy máu chất xám” được coi là một hiện tượng phức tạp, buộc nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần xem xét và điều chỉnh, từ đó có chính sách và biện pháp khắc phục. Bởi trong thế giới hiện đại ngày nay, sự phát triển của mỗi quốc gia luôn cần tới vai trò của các trí tuệ và tri thức, Nhà nước cần tạo điều kiện tốt nhất để các chủ nhân của “chất xám” sống, làm việc và cống hiến một cách hiệu quả nhất.

Nền Giáo dục ngày nay còn tồn đọng nhiều vấn đề, nhưng 3 điều kể trên có lẽ là nổi bật nhất và luôn thường trực trong tâm trí và suy nghĩ của mỗi người. Tóm lại, để nền Giáo dục được tiếp tục duy trì và ngày một phát triển, thì cần có một sự thay đổi từ gốc rễ. Các ý tưởng được đóng góp rất nhiều ở các diễn đàn, những trang báo mạng và những trang confession,... đa số đều có nội dung tương tự như nhau: “Nhà nước cần có sự đãi ngộ tốt hơn đối với nhân dân trong Đất nước”, “mảnh bèo không phải là tất cả, thi rớt không phải là chấm dứt cả một cuộc đời”, “ngăn chặn việc học thêm, học nhồi nhét,... tăng cường và bổ xung hoạt động ngoại khóa”,...

Tất nhiên, những ý kiến đó của nhân dân không phải là đưa ra cho có rồi bị lãng quên và không được tiếp nhận. Bộ giáo dục gần đây đã có những thay đổi và chuyển biến theo hướng ngày càng tốt hơn. Như đổi mới phương pháp dạy học đã được áp dụng hầu hết ở các trường, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hầu hết các môn học, kiến thức được minh họa bởi hình ảnh hay video trở nên sinh động và dễ tiếp thu, không còn khô khan như trước; ở một số tỉnh đã có lệnh cấm giáo viên dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt hành chính; và một vấn đề nổi trội ở năm ngoái, chính là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định đổi mới hình thức thi dành cho bậc Trung Học Phổ Thông. Học sinh phải thi 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ Văn, Anh văn và thêm một môn thứ 4 tự chọn tùy theo năng lực. Việc đổi mới này tuy còn xảy ra một số rắc rối và hỗn loạn do chưa rút được kinh nghiệm trong năm đầu tiên, nhưng trước mắt đã giúp cho học sinh được chủ động tự đánh giá năng lực học tập của mình và việc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trở nên công bằng và khách quan hơn so với những năm về trước.

Trường Trung học phổ thông Tam Hiệp nơi tôi đang theo học, theo nhận xét của mọi người, trường tôi có vị trí “thiên thời địa lợi”. Tọa lạc nằm ở Khu phố 4, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Từ những năm 1995, đã thực hiện chủ trương đa dạng hóa loại hình trường lớp, trường THPT Tam Hiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định đổi sang loại hình Bán công. Trải qua 14 năm thực hiện loại hình Bán công, trường đã không ngừng phát triển từ số lượng đến chất lượng đào tạo.

Dù là trường Bán công, nhưng hằng năm trường đều có học sinh đạt giải Học Sinh Giỏi cấp Tỉnh và 100% giáo viên dự thi đều đạt Giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Năm 2000, với những thành tích đã đạt, trường được Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen cho tập thể và một cá nhân. Liên tục nhiều năm là trường tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Tháng 9 năm 2009, thực hiện nghị quyết của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trường được chuyển đổi lại thành trường Công lập. Cho tới hiện nay, trường đã có tất cả 30 lớp với khoảng hơn 1059 học sinh.



Trường THPT Tam Hiệp

Hiện tại đang còn là học sinh lớp 11, những định hướng cho tương lai còn khá mơ hồ. Nhưng tôi cảm thấy phần nào yên tâm khi được giáo dục trong môi trường hiện tại. Kể từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường, tới bây giờ đã được gần 2 năm, trong khoảng thời gian đó, dù khá ngấn ngủi nhưng tôi đã được chứng kiến ngôi trường này đang thay đổi và phát triển từng ngày. Chỉ trong 1 niên khóa 2013-2014, trường đã trang bị cho mỗi phòng học một TV để phục vụ bài giảng điện tử, hệ thống camera quan sát hiện đại dọc các dãy hành lang và trong từng lớp học. Trước đó, trường đã trang bị phòng thực hành Hóa-Sinh để các hoạt động quan sát thực tế và thí nghiệm được thuận lợi và dễ dàng hơn; thư viện với đủ các đầu sách từ sách Giáo khoa cơ bản cho đến các loại sách tham khảo nâng cao, tài liệu phục vụ các môn học như Lịch Sử, Sinh học, Hóa học, Vật lý,... Tôi thật sự cảm thấy tự hào vì được học trong một môi trường hiện đại và tiện nghi như thế này.

Tất cả những tiện nghi về cơ sở vật chất mục đích để làm cho học sinh chúng tôi được học tập trong điều kiện tốt nhất. Những hình ảnh minh họa và video clip khiến tiết học trở nên thú vị, kiến thức không còn khô khan cứng nhắc nữa mà trở nên dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Hệ thống camera giúp Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo có thể dễ dàng quản lý tác phong, nề nếp của học sinh, đưa học sinh vào đúng khuôn khổ quy định của Nhà trường,... cũng làm tăng tính trung thực và công bằng cho mỗi kỳ thi hay kiểm tra tập trung. Nhờ những thay đổi và nỗ lực phát triển từ phía Nhà trường, kỳ thi Quốc gia vừa rồi trường THPT Tam Hiệp đã đạt 99.2% tỷ lệ học sinh đậu Tốt nghiệp, đứng thứ 6 trong các trường THPT ở TP Biên Hòa.



Những học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Thể dục Thể thao, thi múa dân vũ, múa dân vũ tập thể, meeting, cắm trại,... Nhằm tạo sân chơi cho học sinh thư giãn sau giờ học, đồng thời nâng cao trách nhiệm và tinh thần tập thể, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện cho học sinh tính năng động và khỏe khoắn.



Hội thi múa dân vũ chào mừng ngày Khai giảng năm học 2015-2016



Hội thi Học sinh Thanh lịch.



Cắm trại ngày Tết Nguyên Đán